
NPPG ต้อนรับ BreadTalk Group เข้าเป็นผู้มี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน ภายหลังจากที่ทางกลุ่ม

ได้เข้าซื้อหุ้นของ NPPG จ�านวน 15% จากสุรพงษ์ 

เตรียมชาญชัย-ก�าจัด รามกุล-ชนะชัย ลีนะบรรจง

นางบงกช รุ่งกรไพศาล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร บริษัท เอ็นเอฟซี จ�ากัด 

(มหาชน) NFC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ครั้งที่ 4/2562 ได้มีการประชุมเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2552

ตามดัชนีภูมิภาคท่ีขยับขึ้นมาเช่นกันเจ้าค่ะ น�าโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน พรุ่งน้ีจับตา

ประชุม ECB กันต่อเจ้าค่ะ ทางเทคนิคยืน 1,650 จุดได้ ลุ ้นแนวต้านถัดไป 

1,670 จุดเจ้าค่ะ

บอร์ด NFC ล้มโต๊ะซ้ือกิจการเอส ซี แคริเออร์ 
เหตุเกิดความไม่แน่นอนในการประกอบกิจการ

ขึ้นแรง!! มาดูดัชนีตลาดบ้านเราวันนี้กันนะเจ้าคะ เปิดต้น

สัปดาห์มาได้อย่างสวยงามเจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดที่ 1,657.74 

จุด บวกขึ้นมมา 11.56 จุดเจ ้าค ่ะ บวกขึ้นมาแรง
NPPG ต้อนรับ BreadTalk Group เข้าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ภาย

หลังจากที่ทางกลุ่มได้เข้าซื้อหุ้นของ NPPG จ�านวน 15% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 

พร้อมกันนี้ BreadTalk Group ได้ส่ง Henry Chu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของกลุ่มและ Chan Ying Jian...

ด้านบทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นแนะน�าวันนี้ TRUE (ปิด 5 ซื้อ/เป้า 6.8) วันนี้ได้ Sentiment บวกจากข่าว คสช.เตรียมใช้มาตรา 

44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz งวดสุดท้ายให้ผู้ประกอบการมือถือเพื่อจูงใจให้เกิดการประมูลคลื่น 5G เรามอง TRUE ได้ประโยชน์มากสุด 1) มีก�าไรเพิ่ม

ขึ้นจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลดลง 2 พันล้านบาทต่อปี 2) ลดแรงกดดันต่อประเด็นของการเพิ่มทุน

ขึ้นแรง

NPPG อ้าแขนรับ กลุ่มทุนสิงคโปร์
เข้าร่วมบริหารงาน หลังซื้อบิ๊กล็อต 15%

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 11อ่านต่อหน้า 9 อ่านต่อหน้า 6

ฉบับที่ 960 วันที่ 10 เมษายน 2562

NFC ล้มแผน
ซ้ือกิจการ "เอส ซี แคริเออร์"

อ่านต่อหน้า 3

กลุ่มสื่อสาร ออกจากหล่ม?
 คสช.เตรียมใช้มาตรา 44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz

โบรกฯเล็ง TRUE ได้ประโยชน์มากสุด

สมัครสมาชิก
Magazine

>>> อ่านต่อหน้า 2

"เชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์"

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) NPPG

กลุ่มสื่อสาร มีเฮ หลังคสช.เตรียมใช้มาตรา 44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz งวดสุดท้าย โบรกฯ เล็ง TRUE ได้

ประโยชน์มากสุด ประเมินลดค่าใช้จ่ายจากปีละ 6 หมื่นลบ. เป็น 1.6 หมื่นลบ. พร้อมท�าให้ภาระหนี้สินลดลงตาม 
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 กลุ่มสื่อสาร มีเฮ หลังคสช.เตรียม

ใช้มาตรา 44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz งวด

สุดท้าย โบรกฯ เล็ง TRUE ได้ประโยชน์มากสุด 

ประเมินลดค่าใช้จ่ายจากปีละ 6 หมื่นลบ. เป็น 

1.6 หมื่นลบ.พร้อมท�าให้ภาระหนี้สินลดลงตาม 

 จากกรณีที่มีรายงานข่าวเปิดเผยว่า คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เตรียมใช้

มาตรา 44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz 

 ด้านบทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หุ้นแนะน�า

วันนี้ TRUE (ปิด 5 ซื้อ/เป้า 6.8) วันนี้ได้ 

Sentiment บวกจากข่าว คสช.เตรียมใช้มาตรา 

44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz งวดสุดท้ายให้

ผู้ประกอบการมือถือเพื่อจูงใจให้เกิดการประมูล

คลื่น 5G เรามอง TRUE ได้ประโยชน์มากสุด 1) 

มีก�าไรเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่คาดว่าจะ

ลดลง 2 พันล้านบาทต่อปี 2) ลดแรงกดดันต่อ

ประเด็นของการเพิ่มทุน

 ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์ เปิด

เผยว่า คสช. เตรียมใช้อ�านาจตาม ม. 44 ออก

ค�าสั่งช่วยเหลือค่ายมือถือทั้ง 3 ราย ในเร็วๆ นี้ 

หลังค่ายมือถือ 3 ราย ได้ท�าหนังสือขอขยาย

ระยะเวลาช�าระเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz 

งวดที่ 4 ซึ่งเป็นงวด สุดท้ายออกไป เพราะไม่มี

เงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

รองรับ 5G (ข่าวหุ้น)

 ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากสุด คือ TRUE และ 

ADVANC เพราะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่น 

900 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ในเดือนเม.ย. 63 ที่ 

60,218 ล้านบาท และ 59,514 ล้านบาท ตาม

ล�าดับขณะ DTAC ได้ประโยชน์น้อยสุด เพราะ

จ่ายค่าใบอนุญาตงวดสุดท้ายเพียง 30,024 

ล้านบาท และจ่ายในปี 2565 อย่างไรก็ตาม 

คสช.ขยายเวลาการช�าระเงิน เพื่อให้ค่ายมือ

ถือทั้ง 3 ราย มีความพร้อมประมูลคลื่น 700 

MHz และ คลื่น 2600 MHz ที่คาดจะเกิดปลาย

ปี 2562 หรือต้นปี 2563 รวมทั้งมีแผนเรียก

คืนคลื่น 3500 MHz จาก THCOM มาประมวล

คลื่น 5G อีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา

รายละเอียดการเรียกคืนคลื่น  แม้การขยาย

เวลาช�าระเงินค่าคลื่น 900 งวดสุดท้ายจะส่ง

ผลบวกให้ผู้ประกอบการประหยัดภาระดอกเบี้ย

จ่ายมากขึ้น แต่คลื่น 700, 2600 และ 3500 

MHz ที่กสทช.เตรียมแผนให้ค่ายมือถือเปิด

ประมูลเพื่อพัฒนาโครงข่าย 5G ถือเป็นปัจจัย

กดดันผลประกอบการของค่ายมือถือให้มีโอกาส

เติบโตได้ยากมากในช่วง 2-5 ปีนี้ โดยเลือก 

ADVANC (TP = 208 บาท) เพราะมีฐานะการ

เงินแข็งแกร่งสุดในกลุ่ม  และ INTUCH (TP = 

67.3 บาท) ซึ่งเป็นบ.แม่ของ ADVANC ที่ราคา

ยังมีส่วนลดจากบ.ลูก ADVANC ค่อนข้างมาก 

ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 960 วันที่ 10 เมษายน 2562

กลุ่มสื่อสาร ออกจากหล่ม?
 คสช.เตรียมใช้มาตรา 44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz

โบรกฯเล็ง TRUE ได้ประโยชน์มากสุด
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 ด้านส�านักวิจัย บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ออกบท
วิเคราะห์ เปิดเผยว่า ใกล้ที่จะถึงเวลาเข้า

กลุ่ม Telecom ผลประกอบการ 4Q18 ที่

อ่อนแอกว่าคาดประกอบกับความไม่ชัดเจน

ทางข้อบังคับต่างๆ ท�าให้เรามองว่ากลุ่ม

สื่อสารจะเผชิญความผันผวนในระยะสั้น

จนกว่าประเด็นนี้จะได้รับการแก้ไข อย่างไร

ก็ตาม เรามองว่ากลุ่มสื่อสารจะเริ่มมีความ

ชัดเจน และผลประกอบการที่ฟื้นตัวขึ้น ท�าให้

เรายังคงชอบ และแนะน�าให้ "ซื้อ" TRUE 

และ INTUCH, แนะน�า "ซื้อ" DTAC และ "ถือ" 

ADVANC

          

 แนวโน้มผลประกอบการ 1Q19 คาดฟื้น

ตัวขึ้น

 พบว่าโปรโมชั่นความเร็วต�่าแต่ไม่จ�ากัด 

Data ได้ถูกเอาออกจากตลาดแล้ว ประกอบ

กับฐานในช่วง 4Q18 ที่ต�่า ท�าให้เราคาดว่าผล

ประกอบการจะเพิ่มขึ้นสูงใน 1Q19 ทั้ง DTAC 

และ TRUE จะมีการฟื้นตัวมากสุด QoQ จาก

ฐานที่ต�่า (เงินชดเชยให้ CAT) และต้นทุนที่

ลดลงของ DTAC (ประเด็นด้านข้อบังคับของ 

DTAC และการลดต้นทุนของ TRUE) ในขณะที่

ผลประกอบการของ ADVANC และ INTUCH 

จะถูกกดดันจากกฏหมายแรงงาน นอกจาก

นี้ ธุรกิจดาวเทียมของ INTUCH จะถูกกดดัน 

QoQ จากรายได้ตัวรับสัญญาณของ True 

Vision's ที่ลดลงกว่า 50% แต่จะชดเชยได้

จากการเปลี่ยนรูปแบบรายได้ไปใช้แบบค่าใบ

อนุญาตแทนส่วนแบ่งรายได้ และผลประกอบ

การ 1Q19 ของ INTUCH จะได้ประโยชน์จาก

ค่าเสื่อมที่ลดลงจากการตัดจ�าหน่ายไปแล้วใน 

4Q18

          

 การยืดอายุการช�าระเงิน : รู้ผลเร็วๆ นี้

 จากปัญหาการเลือกตั้งและการจัดรัฐบาล

ที่ล่าช้า ท�าให้ความเสี่ยงทางการเมืองเพิ่ม

ขึ้น ท�าให้รัฐบาลทหารจ�าเป็นจะต้องชะลอการ

ใช้ค�าสั่ง ม.44 ในการยืดเงื่อนไขการช�าระเงิน

ของคลื่น 900MHz จากปี 2020 เป็น 2024-

25 ต้องล่าช้าออกไป แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม

รัฐบาลทหารและพรรคร่วมมั่นใจว่าตัวเอง

จะเป็นผู้ชนะ และคาดว่าจะประกาศ ม.44 ใน

สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. เพื่อเลี่ยงข้อ

จ�ากัดทางกฏหมายก่อนการตั้งรัฐบาลร่วม

ทหารและประชาชน ในมุมมองของเรา การยืด

ระยะเวลาช�าระเงินคลื่น 900MHz เป็นประเด็น

ส�าคัญที่ทั้งผู้ประกอบการและ กสทช. เห็น

ว่าส�าคัญหากประเทศไทยต้องการที่จะเข้าสู่

ยุค 5G และท�าให้การลงทุนใน EEC มีความคืบ

หน้ามากขึ้น

ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 960 วันที่ 10 เมษายน 2562

กลุ่มสื่อสาร ออกจากหล่ม?
 คสช.เตรียมใช้มาตรา 44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz

โบรกฯเล็ง TRUE ได้ประโยชน์มากสุด
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 TRUE ได้ประโยชน์สุดจากการ
ยืดระยะเวลาคลื่น 900MHz

 TRUE จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจาก

การลดค่าใช้จ่ายจากปีละ 6 หมื่นล้าน เป็น 

1.6 หมื่นล้านบาท และท�าให้ภาระหนี้สินของ 

TRUE ลดลงตาม (ลดลง 1.3 บาท/หุ้น) และ

อาจท�าให้ตลาดปรับประมาณการของ TRUE 

ใหม่ อย่างไรก็ตามเราจะปรับมูลค่าที่เหมาะสม

ของ TRUE ขึ้น 0.20 บาท หาก กสทช. คิด

ดอกเบี้ยที่ต�่าส�าหรับการยืดระยะเวลา 

          

 ได้ประโยชน์รองลงมาคือ INTUCH, 

ADVANC และ DTAC

 INTUCH และ ADVANC เป็นผู้ได้

ประโยชน์โดยตรงรองจาก TRUE โดยเราเชื่อ

ว่า ADVANC จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล

เป็น 85% ภายในปี 2020 หากมีการต่อ

อายุการช�าระเงินเกิดขึ้น และการประมูล 5G 

ล่าช้าจะท�าให้เงินปันผลของ ADVANC เพิ่ม

ขึ้นเป็น 9.25 บาท จากเดิม 7.6 บาท และ 

INTUCH จาก 2.89 บาท เป็น 3.51 บาท และ

จะท�าให้มูลค่าที่หมาะสมของ ADVANC เพิ่ม

ขึ้น 3 บาท และหากมีการขยายช่วงเวลาการ

ช�าระเงินเราจะมีการปรับประมาณการของ 

INTUCH และ DTAC ใหม่

 ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของกลุ่มสื่อสาร

ด้วย SOTP โดยมีมูลค่าที่เหมาะสมของ 

ADVANC, INTUCH, TRUE และ DTAC ที่ 192 

บาท, 61 บาท, 7.8 บาท และ 58 บาท ตาม

ล�าดับ

          

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซี
ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์เปิดเผยว่า  การ

แข่งขันเริ่มอ่อนตัวลง หลังจากผู้ประกอบการ

พยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 

เนื่องจากผู้ให้บริการทุกรายมีคลื่นความถี่ที่มี

ราคาแพง

  ในระยะสั้น การเติบโตของรายได้จาก

การให้บริการของกลุ่มจะยังคงอ่อนตัวลง 

เนื่องจากคาดยอดการเติมเงินจะชะลอตัวใน 

1Q-2Q19F

  คงค�าแนะน�า Overweight โดยมี 

ADVANC และ JASIF เป็นหุ้น Top pick โดย

กลุ่มสื่อสารของไทยมีความน่าสนใจเป็นอันดับ

ที่สองของ ASEAN

ฉบับละ 4 บาทฉบับที่ 960 วันที่ 10 เมษายน 2562

กลุ่มสื่อสาร ออกจากหล่ม?
 คสช.เตรียมใช้มาตรา 44 ยืดค่าไลเซนต์คลื่น 900MHz

โบรกฯเล็ง TRUE ได้ประโยชน์มากสุด
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 NPPG ต้อนรับ BreadTalk Group เข้าเป็นผู้

มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ภายหลังจากที่ทาง

กลุ่มได้เข้าซื้อหุ้นของ NPPG จ�านวน 15% จาก

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมกันนี้ BreadTalk Group 

ได้ส่ง Henry Chu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ

กลุ่มและ Chan Ying Jian ประธานเจ้าหน้าที่การ

เงินของกลุ่ม เข้าร่วมเป็นกรรมการกลุ่มบริษัท 

NPPG และบริหารงานกับคณะกรรมการเดิม 

เพื่อผลักดัน NPPG ให้พัฒนาไปถึงขีดสุดความ

สามารถด้วยรูปแบบการร่วมมือกันแบบไป-กลับ

 นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) NPPG เปิดเผยว่า เนื่องด้วย 

BTG Vault Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน") เป็นบริษัทที่มี

การประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้น ใน

บริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) จัดตั้ง

อยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BreadTalk 

Group Limited (“BTG") (ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ 

BTG Vault Pte. Ltd.) จัดตั้งอยู่ ที่สิงคโปร์และ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประกอบ

ธุรกิจบริการอาหารหลายรูปแบบ ทั้งขนมปัง, 

เค้ก, ศูนย์อาหารชั้นน�าต่างๆ ที่เปิดบริการหลาย

ประเทศในเอเชีย และตะวันออกกลางรวมร้าน

อาหารในเครือกว่า 1,000 สาขาใน 16 ประเทศ 

ซึ่งประกอบไปด้วยหลายแบรนด์ เช่น BreadTalk, 

Toast Box, Food Republic, Bread Society, 

Din Tai Fung เป็นต้น

 ผู้ลงทุนจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น

พีพีจี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“เอ็นพี

พีจี”) จ�านวน 285,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 15 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของ เอ็นพีพีจี จากผู้ถือหุ้นเดิมของเอ็น พีพีจี 

ได้แก่ 1. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย เป็นจ�านวน

หุ้น 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของ

สิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัท 2. นายก�าจัด 

รามกุล เป็นจ�านวนหุ้น 35,000,000 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 1.84 ของสิทธิออก เสียงทั้งหมด 3. นาย

ชนะชัย ลีนะบรรจง เป็นจ�านวนหุ้น 25,000,300 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของสิทธิออกเสียง 

ทั้งหมด 4. BNP PARIBAS SINGAPORE 

BRANCH เป็นจ�านวนหุ้น 24,999,700 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 1.32 ของ สิทธิออกเสียงทั้งหมด และ

จะท�าการซื้อขายเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 

2562

 ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าลงทุนของผู้ลงทุน จะ

ถือหุ้นของบริษัทจ�านวน 285,000,000 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 15 ของทุนจด ทะเบียนช�าระแล้วของ

บริษัท (หมายเหตุ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับ รวม

การถือหลักทรัพย์เพื่อท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ 

ไม่มีบุคคลอื่นที่มี ความสัมพันธ์หรือมีการกระท�า

ร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตาม

มาตรา 258 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) ดัง

นั้น ผู้ลงทุนจึงยังไม่มีหน้าที่ต้องท�าค�าเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) 

เนื่องจากยังได้หุ้น ของบริษัท ไม่ถึงจ�านวนร้อ

ยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

1212554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน

การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ

ฉบับที่ 960 วันที่ 10 เมษายน 2562

NPPG อ้าแขนรับ กลุ่มทุนสิงคโปร์
เข้าร่วมบริหารงาน หลังซื้อบิ๊กล็อต 15%
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 หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้าง 

การเข้าซื้อหุ้นของผู้ลงทุนครั้งนี้จะน�ามาซึ่งจุด

แข็งทางด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกกิจการ

อาหารและเครื่องดื่ม ของผู้ลงทุนเอง ผนวกกับ

จุดแข็งของเอ็นพีพีจีเองในด้านบรรจุภัณฑ์และ

อุตสาหกรรมอาหารรวมไปถึงเครือข่ายคู่ค้า ท้อง

ถิ่นมากประสบการณ์ด้านการผลิตและจัดจ�าหน่าย

อาหารโดยในปี 2561 เอ็นพีพีจี มีรายได้ทั้งหมด 

1,186 ล้าน บาท ประกอบด้วยกลุ่มบรรจุภัณฑ์

มีสัดส่วน 55% กลุ่มอาหารปรุงส�าเร็จแช่แข็งมี

สัดส่วน 28% และกลุ่มร้านอาหาร บริการด่วน

มีสัดส่วน 17% ซึ่งการผนวกก�าลังครั้งนี้จะน�าไป

สู่ช่องทางท�ารายได้ใหม่ๆ ในขณะที่สามารถลด

ต้นทุน การผลิตลงไปได้ ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้ลงทุนเสนอ

กรรมการ 4 ท่านเข้าเป็นคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

จะแต่งตั้งแทนกรรมการเดิม

 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทยังคงด�า

เนินงานและบริหารงานตามนโยบายธุรกิจเดิม

ของบริษัท หาก มีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งตามกฎ

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

 นายเชิดศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ NPPG 

มีทั้งธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์และธุรกิจด้านอาหาร – 

ถือแบรนด์ส�าคัญๆ อย่าง Dean & Deluca, A&W 

และ Kitchen Plus นอกจากนี้ NPPG ยังมีธุรกิจ

ด้านการผลิตอาหารปรุงส�าเร็จทั้งในรูปแบบแช่

แข็งและแช่เย็นพร้อมช่องทางการจัดจ�าหน่ายใน

ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อีกด้วย 

การร่วมมือกับ BreadTalk Group ในครั้งนี้ นับ

เป็นประวัติการณ์ครั้งส�าคัญส�าหรับทาง NPPG 

ด้วยขีดความสามารถในการบริหารและขยาย

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ BreadTalk Group 

นั้น เมื่อน�ามาผสานเข้ากับจุดแข็งของ NPPG ใน

ด้านการจัดหาวัตถุดิบและด้านการผลิตแล้วย่อม

ส่งผลให้ปริมาณในการจัดจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มสูง

ขึ้นอย่างไม่ยากเย็น

 ขณะที่ BreadTalk Group นั้นเป็นบริษัทซึ่ง

เป็นที่ยอมรับและเป็นผู้น�าในธุรกิจอาหารและร้าน

อาหารในเอเชีย เส้นทางการเติบโตของพวกเขาใน

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ พวก

เขาสามารถสร้างความสามารถในการท�าก�าไรแบบ

ยั่งยืนในภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้นมาได้ และ

ทางเราเชื่อว่า NPPG ต้องประสานก�าลังและมีสิ่งที่

ต้องเรียนรู้จาก BreadTalk Group อีกมาก เนื่อง

ด้วยตอนนี้ทางเราก�าลังขยาย Dean & Deluca 

ด้วยอยู่แล้ว อีกทั้งความรู้และประสบการณ์ของ 

BreadTalk Group ในด้านร้านอาหารและเครื่อง

ดื่มจะท�าให้ทางเราเติบโตไปได้รวดเร็วและแข็งแรง

ยิ่งขึ้น ในขณะนี้งบแสดงฐานะการเงินของ NPPG 

มีความสามารถพอที่จะส่งเสริมกลยุทธ์การขยาย

และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็ม

ที่ ความร่วมมือกับ BreadTalk Group ครั้งนี้จะ

ท�าให้เราได้เห็นผลจากการพยายาม Turnaround 

ที่รวดเร็วขึ้นในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น

ฉบับที่ 960 วันที่ 10 เมษายน 2562

NPPG อ้าแขนรับ กลุ่มทุนสิงคโปร์
เข้าร่วมบริหารงาน หลังซื้อบิ๊กล็อต 15%
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 นายเชิดศักดิ์กล่าวต่อไปว่า ในขณะนี้ NPPG 

นั้นใกล้เป้าหมายของการ Turnaround และก�าลัง

เตรียมตัวให้พร้อมรับกับสมรรถนะทางการเงินที่

แข็งแกร่งและกลยุทธ์การเติบโตที่รวดเร็ว โดยมุ่ง

เน้นไปที่อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจ

ร้านอาหารจานด่วน เพื่อให้เป็นการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งน�าไปสู่การคืนทุน

ที่รวดเร็ว และขณะนี้ NPPG ก็ก�าลังประเมินการ

ปรับปรุงโรงงานอาหารแช่แข็ง แช่เย็น เพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้าที่คาดว่าจะมีการเติมโตขึ้น

อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 ท้ายสุดนี้ ธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ของ NPPG 

ได้ผูกสัมพันธ์กับคู่ค้าทางกลยุทธ์หลักๆ ไว้แล้ว 

เพื่อรับประกันการสั่งซื้อที่ต่อเนื่องในระยะยาวซึ่ง

จะท�าให้เกิดก�าไรที่ยั่งยืน ทางบริษัทได้ท�าโครงการ

ลดค่าใช้จ่ายหลักๆไปแล้วเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการท�าก�าไรตั้งแต่บรรทัดแรกและโครงการเหล่า

นั้นเริ่มที่จะเกิดผลในไตรมาสที่ก�าลังจะมาถึงนี้ 

และด้วยความที่ทางบริษัทถือเงินสดอยู่จ�านวน

มาก ผู้บริหารระดับสูงจึงก�าลังประเมินโอกาสใน

การเข้าซื้อกิจการที่จะมาเกื้อหนุนธุรกิจด้านบรรจุ

ภัณฑ์ของทางกลุ่มและท�าให้เกิดการเกื้อกูลกันใน

แง่ของการลดต้นทุนและเพิ่มทางเลือกสินค้าให้แก่

ลูกค้า

 นาย Henry Chu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของ BreadTalk Group กล่าวว่า ประเทศไทยเป็น

หนึ่งในตลาดหลักของเราและเราเห็นว่า NPPG 

นั้นมีสิ่งมีค่าที่ซ่อนอยู่มาก มูลค่าที่แท้จริงนั้นน่า

จะถูกดึงออกมาได้ด้วยความช�านาญการและการ

บริหารที่ถูกต้อง การเข้าซื้อหุ้นเพื่อส่วนร่วมใน

การบริหารงานของ NPPG ครั้งนี้จะท�าให้เราได้

โอกาสทั้งในตลาดประเทศไทยและตลาดแม่น�้าโขง 

ช่องทางการเข้าถึงร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยที่

กว้างขวางของ NPPG นั้นจะเป็นเครือข่ายกระจาย

สินค้าของเราในอนาคต ความแข็งแรงในธุรกิจ

ด้านบรรจุภัณฑ์อาหารและธุรกิจอาหารแช่แข็ง

ของพวกเขาก็สามารถเกื้อหนุนทางเราได้อีกเช่น

กัน เราทั้งคู่มีความตื่นเต้นกับโอกาสในการลงทุน

เชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ที่จะน�ามาซึ่งการมีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขันและความร่วมมือกับ NPPG รวมไปถึงคู่ค้า

หลักอื่นๆ ของพวกเขาในประเทศไทย

ฉบับที่ 960 วันที่ 10 เมษายน 2562

NPPG อ้าแขนรับ กลุ่มทุนสิงคโปร์
เข้าร่วมบริหารงาน หลังซื้อบิ๊กล็อต 15%
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 นางบงกช รุ่งกรไพศาล รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน
และบริหาร บริษัท เอ็นเอฟซี จ�ากัด 
(มหาชน) NFC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2562 ได้มีการประชุมเมื่อ 

วันที่ 9 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุม NFC 

BOARD ROOM ชั้น 3 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลข

ที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (ถนนบางนา-ตราด 

กม.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ที่

ส�าคัญ ซึ่งอนุมัติการบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งหมดในบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ�ากัด (“SCC) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ตามที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ และบริษัท เอส 

ซี ออโต โลจิสติกส์ จ�ากัด และบริษัท เอส ซี 

ออฟชอร์ เซอร์วิส จ�ากัด ในฐานะผู้ขายทั้งสอง

ราย (“ผู้ขายทั้งสองราย”) ได้เข้าท�าสัญญา

ซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ฉบับลงวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2561 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) และต่อ

มาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบ

ริษัทฯ ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ SCC 

ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 และ

รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแล้ว และยังไม่ได้มี

การโอนหุ้นและช�าระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวนั้น

 เนื่องจากการด�าเนินการต่างๆ เพื่อให้เงื่อนไข

บังคับก่อนตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

ยังไม่แล้วเสร็จ ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขบังคับ

ก่อนที่เป็นหน้าที่ในส่วนของผู้ขายทั้งสองรายใน

เรื่องการได้รับความยินยอมจาก เจ้าหนี้สถาบัน

การเงินซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญด้วย อย่างไรก็ดี ใน

เวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ในทางลบอย่างมี นัย

ส�าคัญต่อ SCC ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการ

ประกอบกิจการของ SCC ซึ่งเกิดจากข้อกฎหมาย

ที่มีแนว ปฏิบัติไม่ชัดเจน และมีการเปลี่ยน

แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยยังไม่มีข้อสรุปที่

ปลอดภัย จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ มีนัยส�าคัญต่อ

รายได้และการประกอบกิจการของ SCC

 ในกรณีดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณารวมทั้งได้ปรึกษากับที่ปรึกษา

กฎหมายของ บริษัทฯ แล้ว เห็นว่าเหตุการณ์

ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญที่เกิดขึ้นต่อ SCC ดัง

กล่าวส่งผลกระทบต่อการประกอบ กิจการของ 

SCC และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากบริษัทฯ เข้า

ท�ารายการซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ต่อไป ดังนั้น 

ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติ

การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC 

และให้น�าเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การบอกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดใน SCC ดัง

กล่าวต่อไป

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเรื่องดัง

กล่าวแล้ว และ เห็นชอบในการเลิกสัญญาดัง

กล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบใน

อนาคตต่อบริษัทฯ ในหลายๆ ด้าน

 อนึ่ง บริษัทฯ จะด�าเนินการส่งหนังสือบอก

เลิกสัญญาแก่ผู้ขายทั้งสองรายในล�าดับต่อไป จึง

เรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชน

และนักลงทุนต่อไป

NFC ล้มแผน
ซื้อกิจการ "เอส ซี แคริเออร์"
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 ขึ้นแรง!! มาดูดัชนีตลาดบ้านเราวันนี้กันนะเจ้าคะ เปิดต้นสัปดาห์มาได้

อย่างสวยงามเจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดที่ 1,657.74 จุด บวกขึ้นมมา 11.56 จุด

เจ้าค่ะ บวกขึ้นมาแรงตามดัชนีภูมิภาคที่ขยับขึ้นมาเช่นกันเจ้าค่ะ น�าโดยหุ้น

กลุ่มพลังงาน พรุ่งนี้จับตาประชุม ECB กันต่อเจ้าค่ะ ทางเทคนิคยืน 1,650 

จุดได้ ลุ้นแนวต้านถัดไป 1,670 จุดเจ้าค่ะ

 มาดูกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มแรกกันเจ้าค่ะ ส�าหรับ EA และ GULF ส�าหรับ 

GULF อย่างที่เจ๊บอกไปเจ้าค่ะ วันนี้ขยับขึ้นมาทีละนิด ขึ้นมาปิดที่ 99.00 บาท 

อีกอึดใจเดียวลุ้นทะลุ 100.00 บาทแล้วเจ้าค่า ส่วน EA วันนี้พุ่งขึ้นมาปิดที่ 

50.50 บาท ปังๆขยับขึ้นมากรอบบนตามที่เจ๊บอกไว้เจ้าค่ะ รับข่าวยอดจอง

รถยนต์ไฟฟ้าอย่างถล่มทลายเจ้าค่ะ จับตาลุ้นกันต่อเนื่องไม่หลุด 50.00 บาท 

สถานีต่อไป 52.00 บาทเจ้าค่ะ ว�าหรับกลุ่มนี้ก็ตามเดิมสะสมตอนแดงๆรับรอง

ไม่มีผิดหวังเจ้าค่า

 ต่อกันด้วยกลุ่มโรงกลั่นเจ้าค่ะ ปังๆกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ ส�าหรับ TOP ขยับ

ขึ้นมาปิดที่ 71.50 บาท บวกขึ้นมา 1.06% ยังคงมีลุ้นทะลุแนวต้านส�าคัญที่ 

72.25 บาทเจ้าค่ะ ผ่านได้คงมีระเบิดแรงๆ ส่วนพี่เทพ PTTEP ในที่สุดก็ขึ้นมา

ยืนเหนือ 130.00 บาทได้ในรอบหลายเดือน ก็มีแรงกระชากต่อพุ่งขึ้นมาปิดไฮ 

131.50 บาท บวกขึ้นมา 3.14% นะเจ้าคะ สวยงามถูกอกถูกใจเจ๊ซะเหลือเกิน

เจ้าค่ะ ถ้าสังเกตกันให้ดีเวลาตลาดรีบาวน์ขึ้นมาแรงๆ หุ้นกลุ่มโรงกลั่นจะขึ้นได้

ดีตามตลาดเจ้าค่ะ โดยได้ประโยชน์จากค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้น มาลุ้นกัน

ต่อได้เลยเจ้าค่ะ

 ยังไม่จบเท่านี้เจ้าค่ะ มาต่อกันที่ SPALI กันบ้างเจ้าค่ะ วันนี้พุ่งขึ้นมาปิดที่ 

19.80 บาท บวกขึ้นมา 3.13% พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นกันเจ้าค่ะ 

โดยคาดก�าไรในไตรมาส 1 จะเติบโต YoY เจ้าค่ะ วันนี้ขึ้นไปแต่ 20.00 บาทไม่

ผ่าน พรุ่งนี้ยังคงมีให้กันต่อจับตากันให้ดีเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันสักหน่อย เอาใจสายย่อกันสักหน่อยนะเจ้าคะ ใครไม่ชอบหุ้นซิ่ง

เจ๊อยากให้จับตา CBG เจ้าค่ะ ย่อมาให้รับในรอบนี้  ทรงหุ้นยังเป็นขาขึ้นอย่าง

น่าลุ้นเจ้าค่ะ จากงบ Q4/61 ที่ปังกันไปแล้ว รอบนี้เจ๊มองมีลุ้นปังๆกันต่อเนื่อง

เจ้าค่ะ ย่อมาถือเป็นโอกาสซื้อในราคาถูกเพื่อกลับไปลุ้นแนวต้านเดิม 55.00 

บาท จับตากันให้ดีดีเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่คอลัมน์เจ้าค่า

 By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

 ****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัว

ไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก

ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

 Wall Street ตลาดหุ้น

 LineID : @wall-street

ขึ้นแรง!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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